



ประกาศจังหวัดระนอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

จังหวัดระนอง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้

ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการ สอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

หัวข้อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้ (๑) คณิตศาสตร์ (๒) ภาษาไทย (๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับต่าง ๆ (๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๕) เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ดังนี้ (๑) เครื่องมือการบริหารจัดการงานคุณภาพโรงพยาบาล (๒) สหวิชาชีพ/ทีมนำสำคัญในการบริหารงานคุณภาพโรงพยาบาล (๓) มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๕ (๔) ความรู้ทั่วไปทางด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (๕) การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (๖) กรอบแนวคิดในการทำงานทางด้านอาชีวอนามัย	วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มสอบ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๔ อาคารชั้นสูตโรค โรงพยาบาลระนอง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ
<p>ความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">(๑) คณิตศาสตร์(๒) ภาษาไทย(๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับต่าง ๆ(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(๕) เหตุการณ์ปัจจุบัน <p>ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">(๑) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน(๒) การซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(๓) การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(๔) ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย(๕) ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	<p>วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มสอบ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๔ อาคารชั้นสุตรโรค โรงพยาบาลระนอง</p>

ข) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

จังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ใหม่) โรงพยาบาลระนอง และทาง www.rnh.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร”

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพาดิตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบ ตัวอย่างงาน และสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวันเวลาที่กำหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก

๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งและสอบห้องที่กำหนดให้ ผู้ที่นั่งสอบผิดที่ในการสอบ สมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น

๔.๘ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

๔.๙ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้

๔.๑๐ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น

๔.๑๑ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว

๔.๑๒ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) จังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ใหม่) โรงพยาบาลระนอง และทาง www.rnh.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรเทพ อัครพิชระ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดระนอง

ลงวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๓๔ ราย

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	
๐๐๑	นางสาวกัญญา	พรมพิชัย
๐๐๒	นางสาวธัญพร	แซ่เอี้ยว
๐๐๓	นางสาวอุษา	ไกรทอง
๐๐๔	นางสาวน้ำผึ้ง	อินทรีย์
๐๐๕	นางสาวณภัทร	วิภาดาพิสุทธิ
๐๐๖	นางสาวมัญชुकานต์	เหลืองอ่อน
๐๐๗	นางสาวกมลวรรณ	ศานติประพันธ์
๐๐๘	นางสาวสมฤทัย	สุริยวงศ์
๐๐๙	นางสาวเสาวภา	เวชศาสตร์
๐๑๐	นางสาวเขมิกา	ศรีเมือง
๐๑๑	นางสาวภัทรนฤณ	เพชรผิงซ้าย
๐๑๒	นางสาวสิริพร	ทองวังปอ
๐๑๓	นางสาวพรพรรณ	พรหมบุญ
๐๑๔	นางสาววิณณิตา	เงาศิลป์ชัย
๐๑๕	นางสาวสุรัชดา	สิงขรไทร
๐๑๖	นางสาวบัวชมพู	ธนบัตร
๐๑๗	นางสาวธนพร	ชุมวรูฐายี
๐๑๘	นางสาวนุรพิรดาวส์	สะอะ
๐๑๙	นางสาวรุ่งรัตน์	บัวผัน
๐๒๐	นางสาวศิริกัญญา	พูนทองเสน
๐๒๑	นางสาวพิชามญชุ์	เฟื่องเมสม
๐๒๒	นางสาวณัฐนลิน	ฟิ่งไทย
๐๒๓	นางสาววรางคณา	กันหารินทร์
๐๒๔	นางสาววรรณวรรณ	จันทร์ปทิว
๐๒๕	นางสาวรัชชช	อุทัยแสง
๐๒๖	นางสาวปิยะฉัตร	ดีระภักดี
๐๒๗	นางสาวกชกร	แซ่เตี้ยว
๐๒๘	นางสาวอภิชญา	วงศ์วัฒนวิสุทธิ
๐๒๙	นางสาวกฤติยา	เจริญสุข
๐๓๐	นางสาวนภัสสร	เสนาการ
๐๓๑	นางสาวดวงสุดา	ไพบูโช
๐๓๒	นางสาวศุภิสรา	ชาบุตรโคตร
๐๓๓	นางสาวกัญญ์ณพัชณ	สุวรรณนิตย์
๐๓๔	นางสาวสร้อยฟ้า	ขุนสมุทร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ราย

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๐๐๑	นางสาวรุ่งชาดา	มิตรใจดี
๐๐๒	นายวงศธร	ประเสริฐศรี
๐๐๓	นายพงศธร	แดงต้น
๐๐๔	นางสาวกนกอร	เกลี้ยงเกลา